

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

.....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สภาทราบ

ศรัทธา - จากผลการตรวจรายงานการประชุม ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ

ประธาน - เมื่อทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กรุณายกมือ

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ ๖ คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย นายสมร ทองตัน นายแมน เปี้ยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

ประธาน - สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม - องค์ประชุม ๖ คน

รับรอง ๖ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม

ประธาน - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธาน - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจงญัตติ

นายก - เรียนท่านประธานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ อบต. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งโครงการในแผนไว้ คือ ก่อสร้างถนนหินคลุกขอยนาเกลือ ดอนโตนฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ โดยก่อสร้างถนนปรับเกลี่ยเสริมระดับวัสดุคัดเลือกมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุก ปรับผิวจราจร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๙ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณงานเดิมขาดรายละเอียดของความกว้าง ความยาว ของการก่อสร้างถนนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาได้ ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานใหม่ เป็น ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนาเกลือ ตอนโตนดฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ โดยก่อสร้างถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเสริมระดับวัสดุคัดเลือกมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกปรับผิวจราจร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๙ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาอบต. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย ดังนั้น ผมจึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ

ประธาน - ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ กรุณายกมือ

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ ๖ คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย นายสมร ทองตัน นายแมน เปี้ยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

ประธาน - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

มติที่ประชุม - องค์ประชุม ๖ คน

รับรอง ๖ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๐ เสียง

ประธาน - ขณะนี้ใกล้เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว ผมขอพักการประชุมไว้ก่อนเพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน แล้วกลับมาประชุมต่อในเวลา ๑๓.๓๐ น.

พักประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธาน - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จะเป็นการพิจารณา ในระเบียบวาระที่ ๕.๒

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนาเกลือ ตอนโตนด ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔

ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจงญัตติ

นายก - เรียนท่านประธานสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ ๕.๑ ที่สภาเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา อบต. ปี ๒๕๖๖ ในโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนาเกลือ ตอนโตนด ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ นั้น เนื่องจากโครงการนี้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คำชี้แจงงบประมาณยังเป็นรายละเอียดตามแผนเดิมจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณใหม่ ดังนี้

คำชี้แจงเดิม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนาเกลือ ตอนโตนดฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ โดยก่อสร้างถนน ปรับเกลี่ยเสริมระดับวัสดุคัดเลือกมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกปรับผิวจราจร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

คำชี้แจงใหม่

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนาเกลือ ตอนโตนดฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ โดยก่อสร้างถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเสริมระดับวัสดุคัดเลือกมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๕๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกปรับผิวจราจรมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น ผมจึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภา ขอชี้แจงเพียงเท่านี้

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

ประธาน - ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนาเกลือ ตอนโตนด ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ กรุณายกมือ

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ ๖ คน คือ นายสหภาพ กะประาะน้อย นายสมร ทองตัน นายแมน เปี้ยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

ประธาน - สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนาเกลือ ตอนโตนด ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔

มติที่ประชุม - องค์กรประชุม ๖ คน
 อนุมัติ ๖ เสียง
 ไม่อนุมัติ ๐ เสียง
 ดออกเสียง ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นขอเชิญ

สภานิติ - ขออนุญาตท่านสมาชิก ผู้บริหาร เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบาย เรื่อง ขยะเปียกทุกตำบลต้องให้ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คือ ใช้ถังขยะตักกันถัง แล้งฝั่งลงไปโนดิน ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดได้เรียกประชุมเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวโดยให้แต่ละอบต.สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่สามารถทำได้และที่ทำได้เพื่อส่งให้ท้องถิ่นจังหวัดใช้ในการตัดยอดเพื่อให้อบต.สามารถทำได้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และสามารถรวมจุดเพื่อทิ้งขยะได้ซึ่งดิฉันเห็นว่าในส่วนของอบต.แหลมผักเบี้ยมีจุดที่ไม่สามารถทำถังขยะเปียกได้คือในส่วนของแหลมหลวง ซึ่งในส่วนอื่น ๆ ดิฉันจะขออนุญาตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำทุกหมู่บ้านแต่ละหมู่ตั้งจุดฝั่งถังขยะเปียก เมื่ออบต.แหลมผักเบี้ยรายงานข้อมูลพร้อมไปกับกลุ่มเป้าหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอบ้านแหลมมาตรวจสอบอีกครั้ง

ผู้ใหญ่สมใจ - รายละเอียดที่พูดมา ฝั่งระบบแบบไหน หมู่ ๑ พื้นที่ดินปนทรายและหมากก็เยอะ

สภานิติ - ขุดหลุมแล้วนำถังพลาสติกที่ตัดกันถังแล้วใส่ลงไป นำเศษอาหารที่เหลือทิ้งใส่ในถังปิดฝา

นายก - การกำจัดขยะเปียก จะทำแบบโครงการแหลมผักเบี้ยได้หรือไม่ ทำเป็นรูปธรรมทำที่โรงเรียนก็ได้

ชูชาติ - ขยะเล็กน้อยตามบ้านเขาดูแลได้ คงไม่ต้องถึงกับทำปุ๋ย

สภานิติ - อำเภอลงพื้นที่มาตรวจ จริง ๆ แล้วที่ดิฉันไปประชุมที่จังหวัดมาเขาบอกว่าจะใช้วิธีการอย่างไรก็ได้

- ครูเทอดพงษ์** - โรงเรียนวัดสมุทรโคดม ถ้ามีความจำเป็นต้องดำเนินการ ทางโรงเรียนก็ยินดีปกติในการรับประทานอาหารที่โรงเรียนเศษอาหารไม่ค่อยมี ครูพยายามให้เด็กทานให้หมด ถ้าเหลือจริง ๆ ก็จะให้สุนัข ซึ่งไม่ใช่สุนัขของโรงเรียน แต่มาหาอาหารกินที่โรงเรียน ผมเห็นที่ด้วยที่ทางอบต.จะเอาถังขยะเปียกไปฝังให้
- นายก** - ถ้ามองไปถึงอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่แค่ทำเพื่อรายงาน
- นายก** - ผมขอปรึกษาเรื่องของไฟฟ้า ดวงขาว ที่ตั้งเดิมติดตามหน้าบ้านตอนนี้มีชาวบ้านมาขอความอนุเคราะห์ให้อบต.ไปซ่อมให้ ผมรู้จากพี่ต่อนว่าอบต.เคยติดและไปถอดเก็บ
- อรรถพร** - เรื่องนี้นายกศรีเพชร บอกผมให้เก็บไฟเดิมที่ติดไว้ ในเส้นทางที่มีไฟเหลืองมาติด พอผมไปเก็บชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ให้เก็บ ดังนั้น เขาต้องซ่อมเอง
- นายก** - เรื่องนี้ผมจึงอยากขอความเห็นของผู้นำชุมชน
- ชูชาติ** - เรื่องไฟขาวกับไฟเหลือง เคยตกลงกันแล้วว่า เขาต้องซ่อมเอง ถ้าเราไปซ่อมจะขัดกับระเบียบหรือไม่
- ผู้ใหญ่สมใจ** - เรื่องไฟติดไฟเหลืองจากปากทางไปแค่หัวบ้าน หมู่ ๑ ยังคงต้องใช้ไฟขาว กรณีที่ชาวบ้านซื้อมาติดเอง ผมอยากให้อบต.เข้าระบบทั้งหมดให้เป็นของ อบต.
- ประธาน** - ปัญหาที่เกิด คือ ที่ซื้อมาติดเอง หน้าบ้าน
- สารวัตรกำนัน** - เวลาไฟเหลืองดับ ก็จะได้ไฟขาวมาช่วยให้แสงสว่าง
- ดร.ณิ**
- ผู้ช่วยมัทรินทร์** - ถ้าชาวบ้านเขาขอให้ช่วยซ่อม ขอเสนอว่าทำให้เขา แต่ให้เขาซื้ออุปกรณ์เอง
- นายก** - เรื่องไฟทางทั้งตำบล ผมจะลงไปสำรวจ ขอให้ผู้นำหมู่บ้านลงไปด้วยกัน
- ผู้ใหญ่สมใจ** - ผากทางนายก ทางเข้าถนนไปโรงเรียนวัดสมุทรโคดม ต้นไม้จะคลุมถนนแล้วช่วยไปตัดด้วย
- รองประธาน** - ผมขอขอบคุณนายก คณะผู้บริหาร และพนักงานอบต.ที่ไปช่วยวัดในงานลอยกระทง
- ประธาน** - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเลิกประชุม
- เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.**

เช่นดาว นพศรี

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)

เลขาฯ / ผู้จัดรายงานการประชุม

สหภาพ กะเปราะน้อย

(นายสหภาพ กะเปราะน้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย